

Số: /BC-HĐND

Yên Thế, ngày tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

**Kết quả giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong và những kiến nghị trước và tại kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện Khóa XXII**  
(Trình kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XXII)

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong và các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XXII.

Sau khi xem xét Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện (Báo cáo số 120); Thường trực HĐND huyện đã thành lập Đoàn và tổ chức giám sát, khảo sát thực tế đồng thời giao cho các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục rà soát, khảo sát thực tế kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại nơi cử tri kiến nghị, cùng với báo cáo kết quả khảo sát của các Tổ đại biểu HĐND huyện, ý kiến thảo luận của các đại biểu, giải trình của UBND và các ngành hữu quan, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong và các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XXII như sau:

### 1. Kiến nghị của cử tri

Trước và sau Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXII, các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri (TXCT) với 3225 cử tri tham dự. Các cử tri đã phát biểu, phản ánh 1893 ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự,... Tại các hội nghị, đại diện lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn và đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu, trả lời, giải trình các ý kiến, phản ánh của cử tri. Sau TXCT, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã gửi và Thường trực HĐND huyện tổng hợp 95 kiến nghị chuyển đến UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định. Kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực như: đầu tư hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công tác quản lý đất đai, khoáng sản, chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; quản lý hạ tầng viễn thông, điện, môi trường,...

## **2. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri**

Sau khi tiếp nhận báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ Chín HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo phân loại, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động tham mưu trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đề xuất sở, ngành của tỉnh xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri, trả lời cử tri, đồng thời tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các kiến nghị chưa giải quyết xong<sup>1</sup>.

Đến nay, 100% các kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND huyện chuyển đến đã được UBND huyện, các ngành liên quan xem xét, giải quyết, cụ thể:

### **2.1. Kết quả giải quyết theo báo cáo của UBND huyện**

Theo Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện, tại thời điểm giám sát, có 98 kiến nghị phải được xem xét, trả lời, giải quyết (03 kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong, 95 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ Chín HĐND huyện). Tại thời điểm báo cáo, đã giải quyết được 13 kiến nghị, còn 07 kiến nghị đang giải quyết, 78 kiến nghị để giải trình, thông tin. Cụ thể: (i) 03 kiến nghị từ các kỳ họp trước đang giải quyết. (ii) Đối với 95 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ Chín, có 65 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, 01 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, 32 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tỉnh, trung ương và doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả cụ thể như sau:

- Đã giải trình, thông tin với cử tri 78 kiến nghị, đạt 79,6%.
- Đã xem xét, giải quyết xong 13/98 kiến nghị, đạt 13,3%;
- Đang giải quyết 07/98 kiến nghị, đạt 7,1%;

### **2.2. Kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện**

Thường trực HĐND huyện nhất trí đánh giá các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện và các cơ quan xem xét, giải quyết, cụ thể:

- Tổng số 05 kiến nghị từ các kỳ họp trước: đang giải quyết 05 kiến nghị (tăng 02 kiến nghị)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Công văn số 1717/UBND-VP ngày 25/8/2023 về việc xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Chín và báo cáo kết quả thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khoá XXII; Công văn số 2051/UBND-VP ngày 29/9/2023 điều chỉnh nhiệm vụ giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và yêu cầu báo cáo kết quả xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Chín và báo cáo kết quả thực hiện giải quyết một số ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khoá XXII.

<sup>2</sup> (1) Cử tri xã Đồng Vương phản ánh người dân đã thực hiện đóng quỹ phòng chống thiên tai theo quy định của nhà nước. Trong cơn bão số 3 vừa qua, có một số diện tích lúa, rau màu và diện tích rừng bị thiệt hại, nhưng không được xem xét, hỗ trợ. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định. Qua khảo sát cho thấy, đến nay người dân chưa nhận được tiền hỗ trợ, đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

- Đối với 95 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ Chín, trong đó 31/95 kiến nghị phải giải quyết (tăng 11 kiến nghị); 64/95 kiến nghị giải trình thông tin đến cử tri (giảm 14 kiến nghị), kết quả giải quyết:

+ Đã giải trình, thông tin với cử tri 64 kiến nghị, đạt 100%.

+ Đã giải quyết xong 17/31 kiến nghị, đạt: 54,8%;

+ Đang giải quyết: 14/31 kiến nghị: 45,2%;

**2.3.** Qua báo cáo khảo sát của các Tổ đại biểu, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện nhất trí với kết quả đánh giá đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị của đại biểu HĐND huyện tại Báo cáo số 120/BC-UBND của UBND huyện.

### **3. Đánh giá chung**

#### **3.1. Ưu điểm**

Thường trực HĐND huyện thống nhất đánh giá cao công tác chỉ đạo, thực hiện và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đại biểu trước, trong, sau kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXII. Sau khi nhận được các kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND, UBND huyện đã khẩn trương xem xét, phân loại và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và đề xuất các sở, ngành nghiên cứu giải quyết, trả lời. Chủ tịch UBND huyện đã ban hành văn bản giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ Chín; rà soát lại tiến độ giải quyết theo nội dung đã trả lời với cử tri và chỉ đạo tập trung, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các kiến nghị cử tri từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đảm bảo đúng nội dung cử tri phản ánh, kiến nghị. Đến nay, 100% các kiến nghị đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Công tác khảo sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của một số Tổ đại biểu HĐND huyện bước đầu được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện tích cực, chủ động giám sát, khảo sát, thẩm tra kết quả thực hiện trên cơ sở Báo cáo số 120, có sự theo dõi sát sao, nhất là đối với những kiến nghị tồn đọng từ các kỳ họp trước. Qua tiếp xúc cử tri và khảo sát thực tế của các Tổ đại biểu, các Ban và đại biểu của HĐND huyện cho thấy, cơ

---

(2) Cử tri thôn Tiến Thịnh, xã Tiến Thắng đã nhiều lần và tiếp tục phản ánh vướng mắc thoát nước sau khu dân cư mới thôn Tiến Thịnh do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư xây ra nhiều bất cập, đã xuống cấp, (được quy hoạch năm 2012, 46 lô, 100m<sup>2</sup> /lô, trong đó có 04 lô bị phá vướng do phần vướng nằm trên đất của hộ dân). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo sửa chữa và giải quyết dứt điểm. Qua khảo sát cho thấy, tháng 8/2023, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã kiểm tra thực địa, tuy nhiên, đến thời điểm này kiến nghị của cử tri chưa được xem xét, giải quyết; đề nghị UBND huyện sớm chỉ đạo giải quyết, tránh gây bức xúc cho nhân dân.

bản cử tri đồng thuận, nhất trí với ý kiến tiếp thu giải trình và kết quả trả lời, giải quyết của UBND huyện và các cơ quan hữu quan.

### 3.2. Hạn chế

- Việc tiếp thu giải trình với cử tri còn chậm, còn một số nội dung chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

- Việc phân loại một số kiến nghị chưa chính xác, chưa hợp lý theo kết quả giải quyết, cụ thể:

+ Chuyển 02 kiến nghị đã được giải quyết (Biểu số 01) sang kiến nghị đang được giải quyết (Biểu số 02)<sup>3</sup>;

+ Chuyển 01 kiến nghị đang được giải quyết (*Mục 1, phần III, Biểu số 02*) sang kiến nghị đã được giải quyết<sup>4</sup>;

+ Chuyển 05 kiến nghị giải trình, thông tin (Biểu số 3) sang kiến nghị đã được giải quyết (Biểu số 01)<sup>5</sup>;

<sup>3</sup>(1) Cử tri xã Đồng Vương đề nghị (*Mục 1, phần I, Biểu số 01*) xem xét trạm bơm La Xa, hệ thống dẫn nước tưới tiêu không có, xây trạm bơm xong chưa có hệ thống dẫn nước cho nhân dân tưới tiêu thì gây lãng phí, không hiệu quả. Trạm bơm Trảng Bần mới được tu sửa đưa vào sử dụng nhưng vẫn bị rò rỉ nước không đảm bảo. Ban nhất trí với nội dung trả lời của UBND huyện nội dung Trạm bơm Trảng Bần đã được khắc phục. Tuy nhiên, nội dung trạm bơm La Xa, đến nay chủ đầu tư chưa phối hợp với UBND xã Đồng Vương khảo sát bổ sung đường ống dẫn nước; nếu không bổ sung đường ống dẫn nước thì trạm bơm chỉ đáp ứng được khoảng 3-4ha/40ha diện tích tưới tiêu theo thiết kế.

(2) Cử tri các xã, thị trấn đề nghị (*Mục 3, phần IV, Biểu số 01*) các đơn vị viễn thông có đường dây riêng hiện nay đi chung với cột điện sinh hoạt, khi dây hư hỏng, không được thu hồi, có chỗ rơi xuống đất gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho sinh hoạt của người dân. Nội dung này, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giải trình tại phiên họp tháng 6/2023, tuy nhiên, đến nay chưa được các doanh nghiệp viễn thông giải quyết dứt điểm.

<sup>4</sup> Cử tri xã Đồng Hưu đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét phân bổ ngân sách sửa chữa sân trường tiểu học vì hiện nay sân đã bị hư hỏng nặng, đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét hỗ trợ. Qua khảo sát cho thấy, nhà thầu ứng vốn đầu tư nên sân trường tiểu học đã sửa chữa xong.

<sup>5</sup>(1) Cử tri xã Canh Nậu đề nghị (*Mục 2, phần III, Biểu số 03*) xem xét việc Công ty 559 thi công tuyến đường Quốc lộ 37-17 đi qua xã đã đổ thải ven tuyến đường. Hiện nay mưa lũ nhiều đã trôi đất, đá xuống làm ảnh hưởng một số diện tích ruộng và bãi của nhân dân không canh tác, sản xuất được. Yêu cầu Công ty khắc phục trả lại hiện trạng cho nhân dân sản xuất tại bản Chay, Khuôn Đống. Ý kiến này đã được giải quyết (Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh).

(2) Cử tri bản Đồng Đăng, xã Đồng Vương đề nghị (*Mục 5, phần II, Biểu số 03*) xem xét sửa chữa, nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã tư UBND xã Đồng Vương qua trung tâm bản Đồng Đăng đi xã Đồng Tiến. Qua khảo sát cho thấy, ngày 17/11/2023, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4518/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường huyện, trong đó có tuyến đường trên.

(3) Đại biểu thị trấn Bồ Hạ đề nghị (*Mục 13, phần III, Biểu số 03*) UBND huyện nên giao cho UBND TT Bồ Hạ ký hợp đồng với đơn vị đốt rác để tập trung một môi. Vì như hiện nay, UBND TT Bồ Hạ ký với đơn vị thu gom rác, UBND huyện ký hợp đồng với Công ty đốt rác, dẫn tới 2 đơn vị vênh nhau, làm ùn tắc rác, đốt không kịp; đồng thời đề nghị có kế hoạch sửa chữa lò đốt rác vì hiện nay lò đốt thường xuyên, bị hỏng, ùn ứ nhiều, không đốt hết. Qua khảo sát cho thấy, lò đốt rác đang vận hành và sử dụng ổn định, việc thu gom và xử lý rác được đảm bảo, không còn rác tồn đọng.

(4) Cử tri thị trấn Bồ Hạ đề nghị (*Mục 4, phần B, Biểu số 03*) UBND huyện tiếp tục đề nghị Thanh tra tỉnh sớm có văn bản trả lời cụ thể về Chợ Bồ Hạ đề địa phương tiếp tục cho tu sửa và ký đấu thầu ki ốt để đi vào quản lý theo quy định (vì việc thanh tra đề kéo thời gian quá dài, hai năm nay vẫn chưa có kết luận). Ngày 14/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kết luận số 6544/KL-UBND kết luận thanh tra toàn diện Dự án đầu tư, xây dựng, sở hữu, kinh doanh Chợ trung tâm thị trấn Bồ Hạ, huyện Yên Thế.

+ Chuyển 09 kiến nghị giải trình, thông tin (Biểu số 3) sang kiến nghị đang được giải quyết (Biểu số 02).

*(chi tiết tại báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế)*

- Một số kiến nghị của cử tri, đại biểu chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến kết quả giải quyết còn chậm, kéo dài như: giải quyết đất lâm nghiệp sau đấu giá tại khu đất đỏ bản La Xa, xã Đồng Vương; mương thoát nước sau khu dân cư mới thôn Tiên Thịnh, xã Tiên Thắng.

#### **4. Kiến nghị**

##### **4.1. Đối với UBND huyện**

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sớm khắc phục những hạn chế trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đẩy nhanh việc giải quyết các kiến nghị chưa thực hiện xong, nhất là các kiến nghị từ các kỳ họp trước, nhiệm kỳ trước.

- Tiếp tục lấy kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; UBND huyện cần có quy định cụ thể về xem xét, có biện pháp xử lý cụ thể đối với cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Tập trung chỉ đạo và có giải pháp để xử lý dứt điểm các ý kiến của cử tri đã phản ánh nhiều lần như trên địa bàn xã Đồng Vương, Tiên Thắng, Đồng Lạc, Xuân Lương.

- Xem xét, tiếp thu các kiến nghị trong báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện; rà soát lại số liệu, tỷ lệ kết quả giải quyết theo từng biểu; hoàn chỉnh báo cáo trình kỳ họp thứ Mười HĐND huyện.

##### **4.2. Đối với các Ban của HĐND huyện**

- Tiếp tục phát huy trách nhiệm, hiệu quả trong khảo sát, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên theo dõi tình hình, tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri; phối hợp và có những kiến nghị kịp thời với UBND huyện, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực phụ trách.

---

(5) Cử tri thị trấn Phồn Xương và Tam Tiến đề nghị (*Mục 4, phần B, Biểu số 03*) đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo đường Quốc lộ 17 đoạn từ nhà văn hóa tổ dân phố Đề Năm đến Kiềm Lâm, đồng thời trong thời gian thi công có biện pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông; mở rộng Quốc lộ 17 đoạn từ xã Tam Tiến đi Xuân Lương hiện mặt đường quá hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông quá nhiều gây ách tắc một số điểm giao thông giờ cao điểm. Ý kiến này đã được giải quyết (Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh).

### **4.3. Đối với đại biểu và các Tổ đại biểu HĐND huyện**

- Nâng cao trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát, khảo sát, trong đó có hoạt động giám sát thường xuyên việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện.

- Tích cực nghiên cứu chính sách, pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật, trả lời, giải đáp kiến nghị của cử tri ngay tại các cuộc tiếp xúc cử tri.

- Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, tăng cường phối hợp làm tốt việc tổng hợp, phân loại kiến nghị theo đúng thẩm quyền giải quyết của từng cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị; phản ánh đầy đủ, chính xác kiến nghị của cử tri, trên cơ sở đó chuyển đến đúng cấp có thẩm quyền giải quyết để việc giải quyết kiến nghị nhanh và chính xác hơn.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong và các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XXII.

Thường trực HĐND huyện trân trọng báo cáo HĐND huyện./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp thứ Mười;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐ, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Thanh**